

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงทุกราย และทะเบียนในการติดตามในการ Home Quarantine ครบ ๑๔ วัน ในวันที่เท่าไรของผู้สัมผัสเสี่ยงที่คลินิกปัญหาการแพทย์ จำนวน ๙๙ ราย พร้อมรายงานในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
๒	ให้ทั้ง ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแกลง อำเภอกันทรวิชัย อำเภอบรบือ อำเภอวาปีปทุม ประสานตรวจสอบการเดินทางของกลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่มารับการรักษาที่คลินิกโรคไต ให้เดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัว (ห้ามมิให้ใช้รถสาธารณะโดยเด็ดขาด) ขอให้อำเภอ (ต้นทาง) และคลินิกโรคไต (ปลายทาง) สอบสวนการเดินทางของผู้ป่วยและญาติ ให้ชัดเจน หลังจากให้บริการแล้ว แนะนำการกักตนเองไม่ไปพบปะใคร รวมทั้ง อำเภอเมืองที่มีผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง	- อำเภอแกลง - อำเภอกันทรวิชัย - อำเภอบรบือ - อำเภอวาปีปทุม - อำเภอเมือง
๓	ให้ทีม Case management ประสานให้ศูนย์ไต โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ให้ผู้ป่วยโรคไตทุกราย (ที่โทรศัพท์สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้) พร้อมเน้นย้ำ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค โดยเฉพาะกักกันตัวเองในการเดินทางระหว่างบ้าน และคลินิกไต ไม่ให้ปะปนกับผู้อื่น หากมีผู้ป่วยอาศัยอยู่ในหอพัก ให้กำกับติดตาม พร้อมทั้งมีแบบ check list ให้ผู้ป่วยทราบ หากเกินขีดความสามารถให้แจ้ง นายอำเภอให้การช่วยเหลือในการเดินทางมารับบริการ	- ทีม Case management
๔	ให้ ทีม Case management จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคไต Check list ในปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง พร้อมทั้งให้ผู้ป่วยเซ็นรับทราบแนวทางดังกล่าว	- ทีม Case management
๕	ให้ ทีม MERT ประสานพื้นที่และแจ้งรายชื่อผู้ป่วยโรคไตที่เดินทางมารักษา ด้วยรถสาธารณะภายในเช้าวันนี้ เพื่อให้พื้นที่ดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และรายงานให้ทราบต่อไป	- ทีม MERT
๖	ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) และงาน IT ดำเนินการวางแผนการจัดตั้ง กลุ่ม line official เพื่อเตรียมพร้อมให้ ประชาชน ขอใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อ	- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ - กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) - งาน IT

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

อิน

